



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 28 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง

1. จีเพิ่มเงินซื้อถั่วเหลืองกก.2บ.
2. พาณิชย์เบรกขึ้นราคาสินค้า สกัดผู้ค้าฉวยโอกาสหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม
3. ราคาพืชเศรษฐกิจพื้นด้วยกแผง'ข้าว-มัน-ยาง-ปาล์ม'ผันต่ำสุด
4. Photo News: Visit Exhibition
5. Photo News: Exhibition Opening Ceremony
6. ทวงปุย600ล้านขีดเส้นตายต้องจบปีใหม่นี้ลั่นฟองแพง-อาญา...
7. ยึดสหกรณ์แก้วฤทธิราคาข้าว...
8. มท.สั่งพวจ.เก็บข้อมูลยุ่งฉาง
9. แปลงใหญ่สะดุดน้ำ- งบไม่พอ
10. บิ๊กฉัตรกัน5แสนไร่ ทำแก้มลิงแก่น้ำท่วม
11. อนามัยโลกชู'บิกตู'ส่งเสริมออกกำลัง-กรธ.เร่งปิดก.ม.ลูก
12. ภาพข่าว: นส.พ.ยุค ล้มแหลมทอง
13. กรมการข้าว สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่ม 15 แห่ง...
14. คม ชัด ลึก: ตัดไฟแต่ต้นลม

สื่อ

- เดลินิวส์  
บ้านเมือง  
ฐานเศรษฐกิจ  
Bangkok Post  
The Nation  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
ไทยโพสต์  
กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์  
คม ชัด ลึก  
โลกวันนี้  
มติชน  
คม ชัด ลึก

\*\*\*\*\*

## จีเพิ่มเงินซื้อถั่วเหลืองกก.2บ.

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เห็นชอบกรอบการตลาดนำเข้าถั่วเหลืองของประเทศไทยระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60-31 ธ.ค. 62 ตามแนวทางการนำเข้าสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) และเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ หรือนาฟต้า โดยให้ภาคเอกชนที่นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ต้องรับซื้อถั่วเหลืองจากเกษตรกรในประเทศทุกเมล็ดด้วยการเพิ่มราคาซื้ออีก 2 บาท ในทุกขั้นของการแปรรูปถั่วเหลือง หลังจากต้นทุนเพาะปลูกเพิ่มขึ้นสูง

สำหรับราคาที่เอกชนต้องรับซื้อจากเกษตรกรแบ่งเป็น 3 กรณี คือ การซื้อเพื่อไปทำน้ำมันถั่วเหลือง กำหนดราคาซื้อที่กิโลกรัมละ 15.50 บาท บวกเพิ่มอีก 2 บาท, ราคาซื้อเพื่อไปทำอาหารสัตว์ และราคาซื้อเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหาร กำหนดราคาซื้อไว้เท่ากันที่ 15.75 บาท บวกเพิ่มอีก 2 บาท ซึ่งทั้งหมดไม่ขัดต่อกฎระเบียบของดับเบิลยูทีโอ เนื่องจากในไทยยังมีผลผลิตถั่วเหลืองไม่เพียงพอ และราคา

เพิ่มให้เกษตรกรก็เป็นการส่งเสริมการปลูกและสร้างความมั่นคงทางอาหารแหล่งโปรตีนให้กับประเทศด้วย

“ราคาที่บวกเพิ่มให้กับเกษตรกรกิโลกรัมละ 2 บาท คำนวณจากต้นทุนในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันต้นทุนการเพาะปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการดูแลและเก็บเกี่ยว ทำให้ต้นทุนการปลูกถั่วเหลืองในปีที่สูงถึงกิโลกรัมละ 15 บาท การเพิ่มราคาซื้อให้กิโลกรัมละ 2 บาท จะช่วยจูงใจให้เกษตรกรมีการปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น”

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังหารือถึงแนวทางการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ 2 แสนไร่ แต่มีผลผลิตเพียง 50,000-60,000 ตัน คิดเป็น 2% ของความต้องการใช้ในประเทศ ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องนำเข้าถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองมาใช้ในประเทศถึง 98% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มองว่า ปริมาณที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองในไทยควรมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านไร่ ภายในปี 64 โดยอาจขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง.

# พาณิชย์เบรกขึ้นราคาสินค้า

## ● สกัดผู้ค้าฉวยโอกาสหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่ม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากการออกตรวจสอบราคาสินค้า เพื่อป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 5-10 บาท ใน 69 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้าน้อยมาก จึงไม่ใช่เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะปรับราคาสินค้า ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้มีมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้าอย่างเข้มงวดทุกช่วงการค้ำตั้งแต่ราคาโรงงาน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก รวมทั้งจัดสายตรวจในกรุงเทพฯ 9 สาย และภูมิภาคทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนของราคาสินค้าจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำต่อราคาจำหน่ายปลีกเบื้องต้น พบว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนเพียงประมาณ 0.01-1.02% เช่น อาหารปรุงสำเร็จ (ข้าวกะเพรา) จานละ 35 บาท มีผลกระทบ 0.31-0.57% หรือจานละ 11-20 สตางค์เท่านั้น นม UHT กล่องละ 12 บาท มีผลกระทบประมาณ 0.04-0.07% หรือกล่องละ 0.004-0.008 บาท (ไม่ถึง 1 สตางค์) ผงซักฟอกถุงละ 63 บาท มีผลกระทบประมาณ 0.07-0.13% หรือถุงละ 4-8 สตางค์เท่านั้น แม้แต่สินค้าเล่นนักเรียน ซึ่งใช้แรงงานสูงในการตัดเย็บก็ยังมีผลกระทบน้อย เช่น ถักราคาตัวละ 180 บาท อาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณตัวละ 0.94-1.74 บาท ดังนั้น ราคาสินค้าไม่ควรมีการปรับขึ้นแต่อย่างใด

ส่วนการที่รัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจะทำให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มกำลังซื้อ ทำให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการก็จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และเมื่อผลิตมากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสินค้าลดลงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบว่ามีกรปรับราคาสูงขึ้นอย่างไม่สมเหตุสมผล สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ซึ่งกรมจะดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯซึ่ง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ทำให้หลายประเทศเกิดความกังวลในเรื่องผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศของตนเองกับสหรัฐฯ นั้น สำหรับการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ

ยังคงประโยชน์ได้ จากโครงการ GSP และล่าสุด สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ได้ประกาศเปิดทบทวนการทบทวนโครงการ GSP ประจำปี 2559/2560 แล้ว

ซึ่งทางกรมฯ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศศึกษาและเตรียมดำเนินการรักษาสีให้แก่อุตสาหกรรมไทย ทั้งที่อยู่ในข่ายขอเพิ่มเติมรายการในบัญชีสินค้าที่ได้รับสิทธิได้แก่ สินค้ากระเปาะถือ/กระเป๋าเดินทาง และสินค้าที่อยู่ในข่ายที่จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอคงสิทธิ GSP เนื่องจากคาดการณ์ว่ามูลค่าการนำเข้าสหรัฐฯ ทั้งปี 2559 เกินกว่าระดับเพดาน ที่สหรัฐฯ กำหนด 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล่าสุด อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อยื่นคำร้องให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ และ USTR คาดว่าจะประกาศผลการพิจารณาสำหรับกรณีการขอเพิ่มเติมรายการสินค้าได้ภายในเดือนมกราคม 2560 แต่สำหรับกรณีอื่นๆ เช่น การได้รับสิทธิรายประเทศ หรือรายการสินค้าที่จะขอคงสิทธิ GSP สหรัฐฯ จะมีการพิจารณาและประกาศผลได้ในช่วงปลาย มิ.ย.60 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2559 พบว่า ลดลง 1.17% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558) สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบซื้อขายล่วงหน้าตลาดมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากสต็อกข้าวของผู้ประกอบการมีเพียงพอ จึงชะลอการรับซื้อข้าว เพื่อรอผลผลิตฤดูกาลใหม่ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีการนำเข้าข้าวสาลี มาทดแทนมันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร เดือนต.ค. 2559 เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2558 4.63% จากการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

# ราคาพืชเศรษฐกิจพื้นด้วยกำแพง 'ข้าว-มัน-ยาง-ปาล์ม'พื้นต่ำสุด

ราคาสินค้าเกษตรหลักทั้งข้าว มัน ยาง ปาล์มพุ่ง หลังผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ความต้องการเพิ่ม ผู้ค้าแย่งซื้อ ยางล้นราคาผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ทิศทางปี 60 แนวโน้มดีต่อเนื่อง คาดมีโอกาสขยับถึง 75 บาท/กก. ในสิ้นปีนี้ ขณะที่หัวมันสดขยับ 2 บาท/กก. ข้าวเปลือกหอมมะลิขยับขึ้น 1,500 บาท/ตัน ปาล์มยัง 6 บาท/กก.

จากที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรหลักของประเทศทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน รวมถึงพืชเกษตรอีกหลายชนิดต้องเผชิญกับราคาสินค้าตกต่ำมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ ล่าสุดจากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบสินค้าเกษตรหลักหลายรายการราคาเริ่มขยับดีขึ้น

โดยในสินค้าข้าว นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ อธิบดีเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยว่า ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ ณ ปัจจุบันราคาได้ขยับสูงขึ้น โดยในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ราคาตลาดที่โรงสีรับซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 9,500-1 หมื่นบาทต่อตันขยับสูงขึ้นจากก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/2560 (โครงการจำนำยุงฉาง) ที่ราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 8,000-8,500 บาทต่อตัน หรือขยับขึ้นเฉลี่ย 1,500 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น



ไม่เกิน 15% ล่าสุดเฉลี่ยที่ 7,500-7,600 บาทต่อตัน จากก่อนหน้าที่รัฐบาลจะมีโครงการจำนำยุงฉางอยู่ที่ 7,200-7,300 บาทต่อตัน หรือปรับขึ้นมาประมาณ 300 บาทต่อตัน

"ทิศทางราคาข้าวเปลือกเจ้าในเดือนธันวาคมราคาคงไม่ต่ำกว่านี้ เพราะเป็นปลายฤดูของการเก็บเกี่ยว และปริมาณข้าวก็เหลือน้อย ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปรับตัวสูงขึ้นมาในช่วงนี้เป็นผล จากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ ผู้ส่งออกที่ยังมีข้าวไม่พอส่งมอบลูกค้าในเดือนธันวาคม-มกราคมปีหน้า ได้เร่งซื้อข้าวจากโรงสีที่ไปรับออเดอร์จากผู้ส่งออกไว้ ก็เร่งซื้อข้าวเปลือก จากชาวนาชะลอขาย ข้าวหลังมีจำนำยุงฉาง และจากการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาที่มีความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากไม่มีรถเกี่ยว ส่งผลให้มี

ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิออกสู่ตลาดน้อยและเกิดการแย่งซื้อ"

จากปัจจัยที่กล่าวมาคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลินับจากนี้คงไม่ต่ำกว่าราคาคณ ปัจจุบัน ส่วนราคาจะขยับขึ้นไปมากน้อยเพียงใดขึ้นกับแรงซื้อในตลาด ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีปีหน้ายังคงได้ยาก

ส่วนในสินค้ามันสำปะหลัง นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรได้รับ ณ ปัจจุบันราคาเฉลี่ยทุกเปอร์เซ็นต์เชื่อแบ่งอยู่ที่ 2 บาท/กก. ถือเป็นราคาที่ดี จากช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวการผลิต 2559/2560 ผลผลิตออกมามาก ตลาดส่งออกไม่ดี ทำให้เกษตรกรขาย

หัวมันได้ 1-1.20 บาท/กก. ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูการผลิต ปี 2560/2561 (ต.ค. 60-ก.ย. 61) ชัฟฟลาย หัวมันในตลาดยังมีน้อย โรงงานแปงมัน และลานมันเส้นมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาหัวมันปรับตัวสูงขึ้น ส่วนทิศทางราคาหัวมันสดในปี 2560 ก็ จะยังขึ้นๆ ลงๆ ตามดีมานด์และชัฟฟลาย ในแต่ละช่วง

นายหลักชัย กิตติพล นายก กิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าว ว่า ราคายางพารา ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยราคา ยางแผ่นดิบชั้น 3 ทั้งราคาในท้องถิ่น และ ราคาประมูล ณ ตลาดกลางในหลายจังหวัด ได้แตะระดับ 65 บาท/กก. เป็นครั้งแรก ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ที่สำคัญคือ สดีอก ยางพาราในจีนซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ลดลง จนแทบไม่มีเหลือ เวลานี้ต้องเร่งซื้อเก็บ เพราะราคาเริ่มขยับสูงขึ้น ผลจากฝนตก ชุกในภาคใต้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า โดยในสิ้นปีนี้ น่าจะเห็นราคายางที่ระดับ 70 บาทต่อกิโลกรัม และทิศทางปี 2560 น่าจะดีกว่าปีนี้

ด้านนางวิวรรณ บุญยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมัน ปาล์มประเทศไทย กล่าวว่า ราคาผลปาล์ม ทะลายภาพรวมตั้งแต่ต้นปี จนถึง ณ ปัจจุบันมีราคาที่ดี (ราคา ณ วันที่ 24 พ.ย. 59 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 6 บาท/กก.) จากผล กระทบภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผล ผลิตออกมาน้อย แม้ในช่วงที่ปกติจะมี ผลผลิตออกมามาก แต่ปีนี้ผลผลิตมี น้อย คาดในเดือนธันวาคมผลผลิตยังน้อย แต่มีความต้องการสูงทั้งเพื่อใช้ผลิต น้ำ มันปาล์มบริโภค ใช้ผลิตไบโอดีเซล และ เก็บสต็อก ซึ่งราคาในปีหน้าจะเป็นอย่างไร ต้องรอผลการประเมินผลผลิตจากสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรอีกครั้ง



**Visit Exhibition:** Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikulya, along with the water-related ministers of 7 countries, including Bhutan, Nepal, Ethiopia, Republic of China, Indonesia, Cambodia, and Laos, and senior officers, visited exhibition booths at the 2<sup>nd</sup> World Irrigation Forum (WIF2) held in Chiang Mai recently.



[www.rid.go.th](http://www.rid.go.th)



**Exhibition Opening Ceremony:** Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikulya along with water-related Ministers from 7 countries including Bhutan, Nepal, Ethiopia, Republic of China, Indonesia, Cambodia, and Laos; and Senior Officers joined in opening ceremony of the special exhibition held as part of the 2nd World Irrigation Forum which took place in Chiang Mai recently.

## ทวงปύ๖00ล้าน ชั๑เส้นตาย ต้องจบปีใหม่นี้!

## ลั๑ฟ้องแพ๑ง-อาญา สหกรณ์ไม่มีปύจริง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ชั๑เส้นตายต้องจบ  
ในปีใหม่นี้ ทวงส่งปύตามตัวให้ครบอีก 600 ล้าน  
บาท ลั๑ฟ้องแพ๑ง อาญา สหกรณ์ **◆ อ่านต่อหน้า 8**

### ชั๑เส้นตาย □ ต่อจากหน้า 1

ไหนไม่มีปύจริง ด้าน “บักฉัตร” สั่งแก้  
ทุจริต ขายตัวปύ๑๑ ชั๑ ข้อบกพร่องสหกรณ์

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายวิณะโรจน์  
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิด  
เผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
เพื่อหาผู้กระทำผิดในกรณีเวียนขายตัวปύ  
อินทรีย์อัดเม็ดและปύ๑เคมี ทำให้สหกรณ์เกิด  
ความเสียหาย 1,800 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 52 จน  
ล่าสุดไล่จั๑ให้สหกรณ์ทวงปύได้คืนมา เหลือค้ำ  
อีก 600 ล้านบาท ในโครงการจัดซื้อปύ๑จัดการ  
ผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ว่า พล.อ.  
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้  
รับทราบและสั่งมาแล้วให้เร่งเรื่องทุจริต เป็น  
ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขทันที รมว.เกษตรฯ ได้  
เน้นมาสองทางคือพัฒนา และแก้ไขไปพร้อม  
กัน เพื่อให้สหกรณ์และสมาชิกมีความเข้มแข็ง  
ซึ่งทำนากำชั๑มาตลอดและเป็นนโยบายรัฐบาล  
ที่ยกระดับสหกรณ์เป็นกลไกหลักในการพัฒนา  
ชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรดีขึ้นได้

“ผมเน้นกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริง ชั๑เส้นตายสอบสวนทั้งหมดต้อง  
จบปีใหม่นี้ โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ยังไม่ได้รับปύ  
อีกหลายแห่งแต่จ่ายเงินล่วงหน้าให้กับบริษัทผู้  
สัญญาไปแล้วมีมูลค่า 600 ล้านบาท หากไม่จบ  
ต้องฟ้องคดีแพ๑ง อาญา ทั้งหมดที่เป็นส่วน  
สัญญาคู่ขายปύให้กับสหกรณ์ ใครทำเสียหาย  
ต้องรับผิดชอบ เพราะมีหลายสัญญา หลาย  
สหกรณ์ เมื่อมีปัญหาเกิดความเสียหายฟ้องร้อง

ให้รับผิดชอบมาชดใช้เงินที่สหกรณ์จ่ายค่าตัว  
ปύไปล่วงหน้า ซึ่งตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใคร  
เป็นตัวการใหญ่ ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มสร้างความ  
เสียหายต้องโดนหมดแม้เป็นผู้บริหารระดับ  
กรม ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แพ๑ง อาญา  
ซึ่งต้องดูว่าแต่ละครั้งที่ทำสัญญา เข้าลักษณะ  
ชั่วหรือไม่ ต้องดูข้อเท็จจริง ใครทำอะไรที่ไหน  
อย่างไร ทั้งหมดสรุปภายในเดือน ม.ค. นี้” นาย  
วิณะโรจน์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  
ทางกรมมีการกั๑ดูแลสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ไม่  
ปล่อยปละละเลย ขณะนี้ให้จั๑ขึ้นเรื่อย ๆ ทาง  
กรมได้สร้างสหกรณ์มีความรับรู้ และให้  
ระมัดระวัง การดำเนินธุรกิจอย่าให้กรรมการ  
ตัดสินใจจะไม่รอบคอบ ทุกเรื่องต้องเข้าที่  
ประชุมสมาชิก ยืนยันส่วนที่มหาผลประโยชน์  
มีส่วนน้อย ในวันนี้นัดเชื่อว่าทุกคนมีจิต  
สาธารณะมาช่วยกันทำงานเห็นแก่ส่วนร่วมกับ  
สมาชิก มีความก้าวหน้าไปได้มาก

“ทุกวันนี้ กรมพยายามให้ความรู้เรื่อง  
ธุรกิจแก่สหกรณ์ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของชาว  
บ้าน ด้วยความไม่รู้เท่ากัน เกิดมีความเสี่ยง  
เมื่อเกิดปัญหา เราช่วยไปคู่ให้ความรู้เรื่อง  
ระเบียบ ซึ่งสหกรณ์มีทั้งเชื่อไม่เชื่อ ที่ผ่าน  
มาถูกบางคนทำให้เกิดดรามากับสหกรณ์  
เช่นกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจัน  
เป็นแผลใหญ่ที่หลาย ๆ ฝ่ายต้องเข้ามา  
ช่วยแก้ไขเพื่อให้สมาชิกอยู่ได้ ผมยืนยันว่า  
สหกรณ์เป็นระบบดีต่อสังคมไทย” นายวิณะ  
โรจน์ กล่าว.



## ■ เกษตรฯยก สกก.พิมายต้นแบบบริหารจัดการธุรกิจข้าว

# ยืดสหกรณ์แก้วิกฤติราคาข้าว

เกษตรฯลงพื้นที่โคราชตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำผ่านระบบสหกรณ์ พร้อมยกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดต้นแบบบริหารจัดการธุรกิจรวมรวมข้าวเปลือก ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุผู้บริโภคมีกระแสตอบรับดี ยอดพุ่ง 25,809 ล้านบาท

**นครราชสีมา:** พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหา ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยใช้กลไกสหกรณ์ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

พลเอกฉัตรชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้าวเปลือกตกต่ำโดยดำเนินมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และการสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 นอกจากนี้ ได้ใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาโดยเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก และเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมโดยใช้กลไกราคาของสหกรณ์เป็นตัวนำตลาดเนื่องจากมีระบบการสุ่มตรวจสอบคุณภาพข้าว ระบบการชั่งน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน และการกำหนดราคาที่ไม่เอาเปรียบสมาชิก และเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสหกรณ์ มีการปรับปรุง

คุณภาพและแปรรูปข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เกิดระบบ GMP ในโรงสีของสหกรณ์และพัฒนารูจกัณฑ์เพื่อเก็บรักษาคุณภาพข้าวรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่า

“สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ถือเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก จากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในราคาที่เป็นธรรม มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดแบบครบวงจรโดยใช้ระบบสหกรณ์ในการบริหารจัดการด้านการตลาดในพื้นที่แปลงใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้ ยังมีสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการใกล้เคียงกับสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ซึ่งในปี2560 ตั้งเป้าจะส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้”

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับผลรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -16 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ 97 ในพื้นที่ 24 จังหวัด ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือก ยอดสะสมรวม 191,247 ตัน มูลค่า 1,383.99 ล้านบาท นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้ดำเนินโครงการ “ข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา” โดยเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารสู่ผู้บริโภคในราคาผู้ดีธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และขบวนการสหกรณ์ ร่วมให้การสนับสนุนพื้นที่ในการเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริโภคให้ความสนใจจ่ายซื้อข้าวสารคุณภาพจากขบวนการสหกรณ์ โดยยอดจำหน่ายข้าวสารตั้งแต่วันที่ 4-18 พฤศจิกายน 2559 รวมทั้งสิ้น 821.737 ตัน มูลค่า

25,809,585 บาท

ขณะที่ นางปานชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าว ว่า หลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านปัจจัยพื้นฐานจากรัฐบาลได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่สหกรณ์ฯ สามารถอบลดความชื้นข้าวเปลือกเก็บไว้สีเป็นข้าวสารได้เปอร์เซ็นต์ข้าวตันเพิ่มขึ้นเป็น 50 กรัมขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าการลดความชื้นด้วยการตาก สหกรณ์ฯ สามารถรับซื้อข้าวสด ข้าวเปียกฝน/น้ำท่วมและอบได้ทันที สหกรณ์ฯ ยังได้ขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อรวบรวมข้าวจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป จำนวน 60,000 ตัน ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว โดยปัจจุบันรับซื้อได้ 20,000 ตัน นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังช่วยรับซื้อข้าวเปลือกจากนาแปลงใหญ่บ้านสัมฤทธิ์ เพิ่มขึ้นจากราคาที่รับซื้อ กิโลกรัมละ 0.20 สตางค์ หรือตันละ 200 บาท และได้มีการต่อยอดผลิตถั่วร่วมกับโครงการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวสารปลายข้าว เป็นแป้งและอาหารพร้อมดื่ม

# มท.สั่งผวจ.เก็บข้อมูลยุ่งฉาง

มหาตไทย • ปลัด มท.สั่ง ผวจ.ทุกจังหวัดประสานหน่วยงาน เกี่ยวข้องลงสำรวจข้อมูลยุ่งฉาง ก่อนกำหนดมาตรการช่วยเหลือใน อนาคต กรมชลฯ จับมือ ทท.2 เร่งระบายน้ำท่วมทุ่งลุ่มฉาง

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นาย กฤษณา บุญราช ปลัดกระทรวง มหาตไทย (ปลัด มท.) เปิดเผย ว่า ตามที่กระทรวงมหาตไทยได้ กำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคความเดือด ร้อนของเกษตรกรชาวนา เนื่อง จากปัญหาการขาดน้ำในฤดู การผลิตปี 2559/60 มีราคาตก ต่ำ โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ชาวนา ษะลดการขยข้าว โดยให้เก็บ ข้าวไว้ก่อนค่อหาจังหวะขายเมื่อ ราคาสูงขึ้น จึงได้มีหนังสือด่วน ที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการจัดประชุมและบูรณา การผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ เกษตรจังหวัด, สหกรณ์จังหวัด, พาณิชยจังหวัด, ผู้จัดการธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรประจำจังหวัด และพัฒนา การจังหวัด

นายกฤษณา กล่าวว่ โดย ให้หน่วยงานดังกล่าวสำรวจข้อมูล ยุ่งฉาง ไซโล ธนาครข้าว ที่มี การดำเนินการโดยสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าในพื้นที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย งาน โดยให้สำรวจข้อมูลตั้งแต่ เรื่องของจำนวน ยุ่งฉาง ไซโล ธนาครข้าวและปริมาตรความจุ รวมถึงสถานที่ตั้ง แล้วรายงานให้ กระทรวงมหาตไทยทราบภายในวัน ที่ 1 ธ.ค. รวมไปถึงให้สำรวจ ข้อมูลยุ่งฉางและไซโลซึ่งเป็นของ เกษตรกรชาวนาด้วย โดยให้สำ รวจเป็นรายอำเภอ ทั้งจำนวนยุ่ง ฉางหรือไซโลที่มีและปริมาตรความ

จุที่สามารถเก็บข้าวได้ โดยกำ ชับให้นายอำเภอทุกแห่งควบคุมกำ กับดูแลในการสั่งการให้กำนัน ผู้ ใหญ่บ้านสำรวจข้อมูลในพื้นที่ให้ เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน เพื่อกระทรวงมหาตไทยจะได้จัด ทำเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้ หน่วยงานต่างๆ ไว้ใช้ประกอบการ กำหนดมาตรการช่วยเหลือ ชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ ในปี ต่อๆ ไปด้วย โดยรายงานให้กระทรวงมหาตไทยทราบภายในวันที่ 15 ธ.ค.

อีกด้านหลังจากเกิดฝนตก หนักในพื้นที่ลุ่มน้ำลำสะเทต อ. บัวใหญ่ อ.ประทาย อ.บ้านเหลื่อม และอ.แก้งสนามนาง จ.นครราช สิมมา เมื่อช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้า ท่วมพื้นที่ 2 ฝั่งลำสะเทต ซึ่ง เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิเป็น ส่วนใหญ่ และอยู่ระหว่างรอการ เก็บเกี่ยว ทำให้เกษตรกรไม่สามารถ เข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน จน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนั้น นายสัญญา เกตุวรชัย อธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตร และสหกรณ์ ได้สั่งกรมชลประ ทานและหน่วยงานในพื้นที่แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมนาข้าวเกษตรกรทันที

นายสัญญา กล่าวว่ เมื่อ ้งต้นได้แก้ไขเฉพาะหน้า โดย การตัดถนนสายกระเบื้องนอก- บึงเบา ในพื้นที่ อ.เมืองยาง เพื่อ ช่วยเร่งการระบายน้ำในลำสะเทต ให้เร็วขึ้น และเมื่อระดับน้ำในลำ

สะเทตลดลง น้ำที่ท่วมขังนาข้าว ในท้องทุ่งลุ่มฉางทั้ง 2 ฝั่งลำสะ เทตก็จะไหลลงสู่ลำสะเทตสะดวก

ขึ้นตามไปด้วย การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันภายใน 22 ชั่วโมง ประกอบด้วย กองทัภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา นายอำเภอเมืองยาง นายกองค์ การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง นอก และสำนักงานทางหลวง ชนบท จ.นครราชสีมา ที่สนับสนุน สะพานแบริง โดยกรมชลฯ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นา ข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่องมาจน ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลง และสามารถเกี่ยวข้าวเข้าไป เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิได้ แล้ว.

# แปลงใหญ่สะดุด'หน้า'-งบ'ไม่พอ

พื้นที่แปลงใหญ่สะดุดงบประมาณไม่พอ-หน้าไม่มี "ฉัตรชัย" จีกรมชลประทานส่งน้ำเข้าแปลงใหญ่หวังใน 5 ปีต้องทำให้ได้ 7 พันแปลง สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร 10% คาดปีนี้แปลงใหญ่มันสำปะหลังช่วยลดต้นทุน 25% เพิ่มผลผลิต 20%

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จะเร่งขับเคลื่อนมาตรการแปลงใหญ่เพิ่มเติมจากเป้าหมายปี 2559 ที่ตั้งเป้า 600 แปลง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการขณะนี้ 100 แปลง เนื่องจากมีอุปสรรคด้านระบบชลประทานในพื้นที่เป้าหมายแปลงใหญ่มีไม่เพียงพอ จึงสั่งให้กรมชลประทานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเชื่อมต่อระบบชลประทานเข้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการแปลงใหญ่ก่อนที่จะสานต่อเพิ่มในปี 2560 อีก 1,000 แปลง และใน 5 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 7,000 แปลงทั่วประเทศ

ทั้งนี้ปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ ได้วางรากฐานการปฏิรูปแปลงใหญ่ไว้ 600 แปลง พื้นที่ 1.5 ล้านไร่ ครอบคลุมเกษตรกร

96,001 ราย เป็นการสนับสนุนทำนาแปลงใหญ่ข้าวครอบคลุมเกษตรกร 297 ราย บนพื้นที่ 3,780 ไร่ รัฐบาลได้สนับสนุนการให้สินเชื่อกลุ่มชาวนาเป้าหมายเพื่อการลดต้นทุนการผลิต 17.9% เพิ่มผลผลิตได้ 15.6% ที่ดำเนินการปีแรกสามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ 10% และเพิ่มผลผลิต 25%

การทำแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ครอบคลุมเกษตรกร 369 ราย ในพื้นที่ 10,000 ไร่ สามารถลดต้นทุนการผลิต 25% และเพิ่มผลผลิต 20%

นอกจากนี้ มีการส่งเสริมการทำแปลงใหญ่โคหม่ ครอบคลุมเกษตรกร 859 ราย บนพื้นที่ 10,928 ไร่ ลดต้นทุนการผลิต 10% เพิ่มผลผลิตได้ 15% การสนับสนุนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ครอบคลุมเกษตรกร 300 ราย พื้นที่ 3,235 ไร่ รัฐบาลลดต้นทุนการผลิตได้ 10% และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 10% นโยบายแปลงใหญ่ของรัฐบาลต้องการลดต้นทุนการผลิต 20% เพิ่มผลผลิตได้ 20% สร้างรายได้ให้เกษตรกรประมาณ 10% ในปี 2561

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมชลประทาน หรือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำการเกษตร ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ของรัฐบาลที่ปี 2559 มีความล่าช้าประมาณ 100 แปลงที่ยังไม่แล้วเสร็จ จากเป้าหมาย 600 แปลง

นอกจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เข้าถึงแปลงใหญ่ และเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรแปลงใหญ่ในปี 2560 ให้มากขึ้น ปัญหาขณะนี้คืองบประมาณไม่ได้วางแผนของงบประมาณการทำแปลงใหญ่ไว้ จึงต้องใช้วิธีเกลี้ยงบประมาณ หรือใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการ

"ต้องใช้วิธีเกลี้ยงบประมาณปี 2560 โดยเร่งให้นำระบบชลประทานเชื่อมโครงการแปลงใหญ่ที่รัฐบาลจะเร่งสนับสนุนให้เกิดให้มากที่สุดและเร็วที่สุดปีนี้ทำได้ 500 แปลง กำลังดูอยู่ว่าจะใช้งบของหน่วยงานไหน" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

## บิ๊กฉัตรกัน5แสนไร่ ทำแก้มลิงแก้หน้าท่วม

โพสต์ทูเดย์ - เปิดแผนป้องกันอุทกภัยพื้นที่  
เจ้าพระยาตอนล่าง กัน 8 พันไร่คุมต่ำ กว่า  
5.5 แสนไร่ เป็นแก้มลิงเก็บน้ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ให้กรมชลประทาน  
เร่งปรับแผนงานโครงการป้องกันและ  
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา  
ตอนล่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังที่ผ่าน  
มาได้รับฟังความเห็นจากนักวิชาการวิจารณ์  
แผนดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแผน  
เร่งด่วนดำเนินการในปี 2560 โดยให้นำ  
ยุทธศาสตร์น้ำแห่งชาติ (12 ปี) ที่เดิมเป็น  
แผนระยะกลางและระยะยาวนำมาปรับ  
เป็นแผนเร่งด่วนตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เป็นห่วงเรื่อง  
สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอุทกภัย

ทั้งนี้ มีรายงานว่ากรมชลฯ ได้วาง  
แผนป้องกันอุทกภัยไว้ ประกอบด้วย พื้นที่  
ฝั่งเจ้าพระยาตะวันออกตอนล่าง โดยจะ  
นำพื้นที่ 8 ทุ่งลุ่มต่ำ ได้แก่ ลุ่มบางบาล  
ป่าโมก-ผักไห่ บางบาล ดอนพุด มหาราช  
ทุ่งภูเขาทอง-บางปะหัน ไซโย-บ้านแพรก  
และพื้นที่อ่างทองฝั่งตะวันตก รวมกว่า  
5.5 แสนไร่ เป็นทุ่งแก้มลิง สำหรับตัด  
ยอดน้ำในช่วงน้ำหลาก คาดว่าจะรองรับ  
น้ำได้ประมาณ 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตร  
(ลบ.ม.)

นอกจากนี้ จะดำเนินโครงการพัฒนา  
ศักยภาพการระบายน้ำของคลองชุด  
ระพีพัฒน์ทั้งหมด เพื่อตัดยอดน้ำจาก

เขื่อนเจ้าพระยา-ชัยนาท และระบายน้ำ  
ในแม่น้ำป่าสักไปออกทะเลที่บางปะกง  
การขยายศักยภาพคลองชัยนาทป่าสัก  
จาก 200 ลบ.ม./วินาที เป็น 800 ลบ.ม./  
วินาที และขุดคลองสายใหม่ป่าสัก-ชายทะเล  
เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  
เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม 6

สำหรับโครงการก่อสร้างคลองระบาย  
น้ำหลากบางบาล-บางไทร ระบายน้ำ 1,200  
ลบ.ม./วินาที โดยระยะแรกขุดคลอง  
สายใหม่ 22 กิโลเมตร ตามที่ใจกาศึกษา  
รวมทั้งโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ  
(วอเตอร์เวย์) ขนาด 500 ลบ.ม./วินาที  
ควบคู่กับถนนทางหลวงวงแหวนรอบที่ 3  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ  
กระทรวงคมนาคม ขณะที่โครงการฝั่ง  
ตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีโครงการ  
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน  
แม่น้ำท่าจีน

นายสุวัฒน์ จิตตลดากร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อาจ  
ไม่จำเป็นต้องทำทุกโครงการที่กรมชลฯ  
เสนอ โดยเห็นว่าโครงการเร่งด่วน  
คือ โครงการปรับปรุงศักยภาพคลอง  
ชัยนาท-ป่าสัก เพื่อช่วยระบายน้ำจาก  
แม่น้ำป่าสักลงทะเลได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง  
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำขนานกับ  
ถนนวงแหวนรอบ 3 คาดว่าจะระบายน้ำ  
ได้เพิ่มขึ้น 1,000 ลบ.ม./วินาที

# อนามัยโลกชู'บิกตู'

## ส่งเสริมออกกำลัง-กรธ.เร่งปิดก.ม.ลูก

โฆษกรักรัฐเผยอนามัยโลกชู'บิกตู' ผู้นำส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระดับโลก โพลล์ชี้ต้นแบบมุ่งมั่น ตามแรงบันดาลใจ กรธ.เล็ง เผยแพร่ ก.ม.ลูก กกต.-พรรคการเมือง สืบดาห์หน้า ดับฝัน "พระ" ห้ามยุ่งการเมือง

อ่านต่อหน้า 11

### 'บิกตู'

ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่อยู่ระหว่างการจัดทำของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ยังไม่เรียบร้อยดี สืบดาห์หน้า กรธ.ยังนัดประชุมตามปกติ โดยวันที่ 28-29 พฤศจิกายน ที่ประชุม กรธ.จะทบทวนร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอีกครั้ง คาดว่าภายในสืบดาห์หน้าจะเปิดเผยต่อสาธารณชนได้

"รูปแบบการนำเสนอ นั้น เราจะหารือกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ.อีกครั้งว่าจะแถลงหรือจัดสัมมนาเชิญทุกฝ่ายมารับฟังคำอธิบายเจตนารมณ์และหลักการของกรธ.แล้วเปิดให้แสดงความคิดเห็นให้ กรธ.นำไปพิจารณาก่อนจัดทำเป็นร่างสุดท้ายสำหรับการส่งให้ สนช.พิจารณา กรธ.จะส่งร่างสุดท้ายของกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมาย กกต.ให้หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้" นายชาติชายกล่าว

ส่วนข้อเสนอที่ลงพื้นที่รับฟังจากประชาชน นายชาติชายกล่าวว่า ได้นำเข้าไปหารือในที่ประชุม กรธ.แล้ว บางประเด็นก็รับฟังไว้ เช่น ข้อเสนอให้บุคลากรสำนักงานกกต.เป็นข้าราชการเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในการทำหน้าที่ แต่กกต.เกิดขึ้นครั้งแรกก็เป็นองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญปี 2540 ไม่ได้มีปัญหาอะไร จะให้เป็นข้าราชการเหมือน สตง.และป.ป.ช. ที่มีจุดเริ่มต้นหรือแตกตัวมาจากหน่วยงานราชการคงไม่ได้

เมื่อถามถึงข้อเสนอจากประชาชนอยากเปิดช่องให้ "พระ" เป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้ นายชาติชายกล่าวว่า คงไม่ได้ ตามหลักพระธรรมวินัยไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือแม้แต่คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ว่า รัฐมนตรี ส.ส.และส.ว.ก็กำหนดว่าห้ามเป็นพระ

### ● เชื่อไม่เกิดปัญหาแบบสหรัฐ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น่าวิตก เรื่อง นายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุว่า การเลือกตั้งในรูปแบบใหม่อาจจะส่งผลแบบประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากไม่ได้เป็นรัฐบาล ว่า ความจริงแล้วระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ ส.ส.จะต้องเป็นไปตามสัดส่วนคะแนนที่ลงอยู่แล้ว ปัญหาอย่างที่น่าวิตกจะเกิดขึ้นกับระบบการเลือกตั้งแบบเก่าๆ มากกว่าระบบใหม่นี้ ยกเว้นแต่ว่ามีพรรคการเมืองที่ได้เขตเลือกตั้งไปเยอะมาก

"เราเคยเสนอไปยัง กรธ.มาตั้งแต่แรกแล้วว่า ให้มีการแยกคะแนนกันชัดเจนระหว่างการเลือกรัฐบาลและการเลือกตั้ง ส.ส. และให้จำนวน ส.ส.เป็นตัวกำหนดว่าประชาชนจะได้รับรัฐบาลตามที่ประชาชนได้เลือกมา แต่ท้ายที่สุด กรธ.ก็ไม่รับข้อเสนอนี้ ซึ่ง ณ เวลานั้นก็เลยขั้นตอนที่จะมาแก้ไขเรื่องเหล่านี้แล้ว" หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ด้าน นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกรณี กรธ.ร่างเนื้อหา พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับการกำหนดสมาชิกพรรคการเมืองว่า เบื้องต้นอยากให้เข้าใจว่าพรรคการเมืองต้องเป็นของประชาชน ซึ่งการจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนได้จะต้องมีสมาชิกพรรค โดยการที่

กรธ.กำหนดเนื้อหาไว้ว่าพรรคการเมืองต้องมีสมาชิก 2 หมื่นคนภายในเวลา 4 ปีนั้น คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี และมีเหตุผลผลในตัวเอง เพราะเป็นการสกัดกั้นพรรคการเมืองเฉพาะกิจที่ไม่ได้เป็นพรรคของประชาชน แต่หวังเข้ามาเพื่อหาเงินจาก กกต. และสนับสนุนผู้มีอำนาจในช่วงนั้นๆ ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นได้จริงๆ จะทำให้พรรคพวกนี้หายไปได้ในที่สุด

"พรรคการเมืองไม่สมควรเป็นพรรคเฉพาะกิจ และเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจ แต่พรรคการเมืองที่ดีควรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนตามอุดมการณ์ของพรรคกันๆ ส่วนแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการตัดโอกาสพรรคการเมืองขนาดเล็กหรือไม่นั้น คิดว่าพรรคการเมืองไม่ควรมีขนาดเล็ก เพราะว่าพรรคการเมืองต้องดูแลทั้งและประชาชนทั่วประเทศกว่า 60 ล้านคน ถ้าหาสมาชิกพรรคไม่ได้ก็ไม่สมควรเป็นพรรคการเมือง" นายวิรัตน์กล่าว

ส่วนจะเป็นปัญหาของพรรคการเมืองขนาดเล็กจะหาสมาชิกพรรคได้หรือไม่นั้น นายวิรัตน์ชี้แจงว่า กรธ.ได้กำหนดเวลาไว้แล้ว ถ้าอยากจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนก็ต้องทำให้ได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลย สำหรับข้อเรียกร้องที่ขอให้มีการเปิดประชุมพรรคการเมืองได้นั้น ในช่วงนี้คิดว่ายังไม่สมควรที่ให้มีการประชุมพรรค เพราะคนไทยยังคงเศร้าโศกอยู่ จึงไม่ควรพูดเรื่องนี้ แต่ที่ให้ความคิดเห็นส่วนตัวไปเพราะอยู่ในช่วง กรธ.กำลังยกร่างกฎหมายพรรคการเมือง

### ● เพื่อไทยชี้เปิดทางนายทุนครอบงำ

ขณะที่ นายสามารถ แก้วมีชัย อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานติดตามร่างรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การจัดทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองของกรธ.ผิดมาตั้งแต่ต้น เพราะพรรคการเมืองคือที่รวมของคนที่มีอุดมการณ์ ความคิดเดียวกัน ดังนั้น กรธ.ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้จัดตั้งโดยไม่ยากจนเกินไป เพราะพรรคการเมือง

จะได้รับเลือกหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประชาชน แต่วันนี้ กรธ.ตั้งข้อจำกัด เงื่อนไข จนความเป็นพรรคการเมืองที่มีเสรีภาพหายไปหมด

“สมมุติว่าชาวไร่ชาวนาที่อยากตั้งพรรคการเมืองของตัวเองก็ไม่สามารถทำได้ เพราะ กรธ.กำหนดให้เริ่มต้นตั้งพรรคที่ 500 คน กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยแต่ละคนต้อง ลงขันเป็นทุนประเดิมเริ่มต้นคนละ 2,000 บาท และภายใน 4 ปี ต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ 2 หมื่นคน และบังคับให้มีสาขาทุกภูมิภาค ผมว่าเรื่องนี้ไม่ชอบด้วยหลักการ เพราะไปบังคับว่า ต้องมีสมาชิกเท่านั้นเท่านั้น ทั้งที่พรรคการเมือง จะมีสมาชิกมากหรือน้อยก็เรื่องของเขา กรธ.ควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนาตัวเอง ไม่ควรไป บังคับ” นายสามารถระบุ

อดีตส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าว อีกว่า การกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ของกรธ. จะมีผลตรงกันข้ามกับที่ กรธ.ไม่ต้องการเห็น นายทุนเข้ามาครอบงำพรรคการเมือง เพราะ กฎเกณฑ์เหล่านี้ พรรคการเมืองใหม่จะต้อง ใช้ทุนเข้ามาจัดตั้ง ส่งผลให้นายทุนเข้ามาได้ ทั้งนี้การตั้งพรรคการเมืองไม่ควรเขียนเงื่อนไข ให้ยุ่งยากจนกระทั่งขัดกับเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 และอยากขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ พรรคการเมืองจัดประชุมพรรคได้ เพราะร่าง รัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้ว ขณะนี้อยู่ใน ขั้นตอนการทำกฎหมายลูก จากนั้นจะเข้าสู่ โหมตการเลือกตั้ง พรรคการเมืองควรได้ประชุมหารือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ไปให้ผู้ที่ทำกติกา นอกจากนี้พรรคการเมือง ก็จะได้เตรียมการรองรับกฎหมายใหม่ที่จะ ออกมาด้วย

“วันนี้ยังไม่ถึงขั้นเซตซีโร่ แต่มีประเด็น ที่พรรคการเมืองจะต้องเตรียมตัวให้ทันตาม บทเฉพาะกาล ถ้าเตรียมการไม่ทันจะถูกยุบ พรรค อาทิ หากทะเบียนทรัพย์สินสมาชิกพรรค ไม่เรียบร้อยภายใน 60 วัน เป็นการสร้างเงื่อนไข จนหลายพรรคอาจทำไม่ทัน จะเป็นปัญหา ยุบ พรรคหรือห้ามสมัคร ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรมี เงื่อนไขอะไรที่เร่งรีบเช่นนี้” นายสามารถกล่าว

### ● ไม่สนคุมเงินพรรคการเมือง

นายอานวย คลังผา อดีต ส.ส.ลพบุรี พรรค เพื่อไทย กล่าวถึงแนวคิดที่จะให้คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(สดง.) มีอำนาจกำหนดเกณฑ์การใช้เงินของ พรรคการเมืองว่า ไม่ขัดข้อง เพราะมั่นใจในการ ใช้จ่ายอยู่แล้ว ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็กำหนดค่า ใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งแต่ละคนอยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ใครจะเข้ามากำหนดเพิ่มเติม ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะให้ทุกอย่างโปร่งใสจริงก็ ควรให้องค์กรเหล่านี้เข้าไปกำหนดการใช้จ่ายของ องค์กรอิสระและหน่วยงานราชการทุกแห่งเช่น เดียวกัน รวมถึงให้บุคลากรในหน่วยงานเหล่านี้ แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.เหมือนนักการเมืองด้วย จึงจะเป็นการปฏิรูปที่ทำให้ทุกอย่าง เท่าเทียมกันทั้งหมด

นายอานวยยังกล่าวถึงมาตรการของรัฐบาล ที่เพิ่มรายได้ 1,500-3,000 บาท แก่ผู้มีรายได้น้อยว่า เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะอย่างน้อยก็เป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่อยาก ให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นมาตรการที่ ยั่งยืน รัฐบาลควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลต่างๆ อบต. อบจ. สำรวจจำนวน ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่แล้วฝึกอาชีพให้ อาทิ ช่างเครื่อง ช่างไฟฟ้า รวมถึงจัดหาพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้งบ ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ ให้รัฐบาลเพิ่มโควตาตลาดกินแบ่งรัฐบาลเพื่อ เป็นการสร้างรายได้ โดยวิธีการเช่นนี้จะทำให้ ผู้มีรายได้น้อยยืนด้วยตัวเองได้ดีกว่าเพียงแค่ นำเงินไปให้

### ● สั่งวิป สนช.ประชุมเร็วกว่าปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ความคืบหน้า กรณีที่ สนช.จะมีการประชุมวาระพิเศษเพื่อ พิจารณาเรื่องด่วนของรัฐบาลในวันที่ 29 พฤศจิกายนนั้น ล่าสุด นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.มีดำริให้เลื่อนการประชุมคณะ กรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่ง ชาติ หรือ วิปสนช. ในวันที่อังคารที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ให้เร็วขึ้น จากเดิมการประชุมจะมีขึ้นในเวลา 13:30 น. มาเป็นช่วงเช้า เวลา 10.00 น.แทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ หากในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ ทำเนียบรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายนของวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีคำสั่งอย่างเป็นทางการส่งเรื่องด่วนของรัฐบาลมาให้ สนช. ดำเนินการ สนช.ก็จะสามารถรับไม่ต่อ เพื่อ นำเรื่องด่วนนำเข้าสู่ที่ประชุมวิป สนช. ก่อน

ที่นายพรเพชรจะนำเรื่องด่วนบรรจุเข้าสู่ ระเบียบวาระและมีคำสั่งไปถึงสมาชิก สนช.ทุกคน เพื่อนัดประชุมอย่างเป็นทางการได้ในวัน เดียวกันทันที

### ● ชู “บิกตู” ผู้นำส่งเสริมออกกำลัง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ดร.มาร์กาเรต ซาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (ฮู) แสดงความยินดีแก่รัฐบาลไทยที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบาย สร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการชักชวนให้ ออกมาทำกิจกรรมทางกายเป็นประจำระหว่าง สัปดาห์ของการทำงาน และกล่าวชื่นชมว่าการ ริเริ่มของนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวอย่างให้แก่ ประเทศอื่น โดยถือว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก เช่น เดียวกับประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และผู้อำนวยการฮู ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ขอบคุณรัฐบาล ไทยที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางกาย โดย ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทันที ถือเป็นก้าว แรกที่สำคัญของปฏิญญากรุงเทพฯด้วยกิจกรรม ทางกายเพื่อสุขภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขณะที่รัฐบาลกำลังยกย่องแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมทางกายชาติ ตั้งเป้าให้คนไทยมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอจากร้อยละ 68 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 75 ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่ายุทธศาสตร์ 5 ยกกำลัง 3 หรือ 5x5x5 คือ 1.ดำเนินการใน 5 กลุ่มวัย ทั้งทารกในครรภ์ เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 2.ส่งเสริมให้ 5 สถานที่จัดให้มีกิจกรรมทางกาย คือ สถาน พยาบาล สถานประกอบการ สถานศึกษา สวน สาธารณะ และสถานีขนส่ง 3.สนับสนุนการมี กิจกรรมทางกาย คือ มีระบบสนับสนุน มีการ วิจัย มีการติดตามประเมินผล มีการพัฒนา ศักยภาพ และมีการสื่อสารณรงค์

“นายกฯ กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพ และความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสร้าง เสริมสุขภาพที่นานาชาติยอมรับและชื่นชม รัฐบาลจึงพร้อมต่อยอดพัฒนาภาวะวัย และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวย ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะการมี กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย เพื่อ ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ความดัน เบาหวาน ซึ่ง มีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมเนือยนิ่งหรือ

ขาดกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศร่วมออกกำลังกายทุกวัน พุธ เวลา 15.30-16.30 น.” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

### ● โพลล์ชี้'บิกตัว'ต้นแบบให้คนมุ่งมั่น

วันเดียวกัน นายพลท.กรรณิภา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจเรื่องแรงบันดาลใจคนไทยวันนี้ โดยศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,187 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.7 ระบุมีแรงบันดาลใจ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ราลึกในพระมหากษัตริย์คุณของรัชกาลที่ 9 รักชาติ รักแผ่นดิน ปกป้องผลประโยชน์ชาติ ทำดีเพื่อพ่อ รองลงมาคือ ร้อยละ 72.3 ระบุ ใช้ชีวิตพอเพียง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ร้อยละ 71.5 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่เอารัฐบาลโกงแต่แบ่งประชาชน และร้อยละ 69.8 ระบุ ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติต่อต้านคนสร้างความขัดแย้ง

ที่น่าสนใจส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 86.1 เห็นประโยชน์ของการมีผู้นำประเทศที่ไม่ใช่นักการเมืองและซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่ร้อยละ 13.9 ระบุไม่เห็นประโยชน์ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 82.4 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลต้นแบบด้านความมุ่งมั่นตามแรงบันดาลใจ มากถึงมากที่สุด

### ● “เบส” ชาวอเมริกาได้ดีเอสไอรับรอง

แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ดีเอสไอในฐานะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมาตรา 112 ได้รับการประสานจากคสช. เรื่องการออกหนังสือรับรองการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาของ น.ส.อรพิมพ์ รักษาผล หรือเบส ที่จะเดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายสร้างความเข้าใจในหัวข้อเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ เพื่อรับรองว่าเป็นการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ตรงตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้ น.ส.อรพิมพ์นำไปยื่นประกอบการพิจารณาของสถานทูต ทั้งนี้การออกหนังสือดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ น.ส.อรพิมพ์ไปบรรยายพาดพิงคนอื่น

ทั้งนี้ น.ส.อรพิมพ์ มีกิจกรรมทอล์กโชว์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ที่ชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 ธันวาคมนี้

ที่ จ.ขอนแก่น วันเดียวกัน นายพลท.เสีดาพัน อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ 15 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อาชีพทนายความเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวหา น.ส.อรพิมพ์ หมิ่นประมาทคนอื่นในกรบรรยายที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

### ● ขงนายกฯ ตั้งกรรมการ กปช.

มีรายงานแจ้งว่า ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีคำสั่งนัดประชุม สปท.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยมีวาระสำคัญคือ รายงานผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กฤษฎ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน ที่มี พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร เป็นประธาน นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาล

สำหรับผลการศึกษาพบข้อกังวลต่อภาวะอันตรายและความเสี่ยงที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของประเทศจะถูกโจมตี จารกรรมข้อมูล และมีโอกาสถูกทำลายให้เกิดความเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยระหว่างที่ไม่มีกลไกหรือหน่วยงานใดทำหน้าที่ป้องกันและวางแผนรับมือภัยคุกคามดังกล่าว จึงมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กปช.) ที่ประกอบด้วย นายกฯ หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน, รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรมว.กลาโหม เป็นรองประธาน, กรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม, ปลัดกระทรวงพลังงาน, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 7 คน

ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง ป้องกัน กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และรับมือภัยคุกคามจากภัยทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของประเทศ ระหว่างที่ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณายังไม่มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ข้อสังเกตต่อเนื้อหา พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.... ที่ ครม.เตรียมเสนอให้ สนช.พิจารณาตราเป็นกฎหมายนั้น มีสาระสำคัญคือ ปรับโครงสร้างของ กปช.ให้นายกฯ เป็นประธานจากเดิมที่ร่างกฎหมายกำหนดให้ รมว.ดิจิทัลฯ เป็นประธาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบริหารสั่งการเชิงนโยบายระดับชาติ ขณะที่ยานาจของ กปช. ควรปรับ 2 ประเด็น คือ

1.ให้สิทธิแก่ฝ่ายทหารเข้าดำเนินการตามกฎหมายที่ออกมามีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ขณะนั้น หากเกิดวิกฤติร้ายแรงที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางทหาร จากเดิมที่ร่างกฎหมายเสนอให้ กปช.กำหนดแนวทางและมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างทันที่ เว้นแต่ภัยคุกคามที่กระทบความมั่นคงทางทหาร

2.ให้ กปช.มีอำนาจมอบหมายหรือสั่งการให้หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยสนับสนุนกรณีเกิดเหตุวิกฤติหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบด้านอื่นๆ จากเดิมที่ระบุเพียงสั่งการหรือประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ขณะที่ยาวาระของกรรมการ กปช.ควรปรับเพิ่มเป็น 4 ปีจากที่ร่างกฎหมายระบุให้มีวาระ 3 ปี เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ต่อเนื่อง กรณีที่เปลี่ยนกรรมการ กปช.เร็วไปอาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ต่อแผนหรือมาตรการต่างๆ

### ● สนวนนโยบาย ปชป.ล้นเหลือ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวกรณีนายกรัฐมนตรี จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง พรรคประชาธิปัตย์ ระบุถึงการแจกเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้บ้าง อยากให้นายกรัฐมนตรีไปดูผลการแจกเช็คช่วยชาติที่แจกในเดือนมีนาคม 2552 หลังจากแจกแล้ว 3 เดือน ถัดมาเศรษฐกิจในไตรมาสสองก็ติดลบ 4.9% และถัดมาก็ 3 เดือนในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจก็ยังติดลบ 2.8% ซึ่งติดลบ 6 เดือนติดกันหลังจากแจกเช็คช่วยชาติ ที่สุจน์แล้วจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นจริงว่าการแจกเช็คช่วย

ชาตินั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นรัฐบาลจึงควรศึกษาก่อนที่จะลอกแบบ การแจกเงินของพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ การที่นายกรณ์เอาโครงการไทยเข้มแข็งมา เป็นผลงานนั้น อยากถามประชาชนว่าใครจำ ได้ไหมว่าไทยเข้มแข็งที่ใช้เงินไป 4 แสนล้านบาท ได้ทำอะไรเป็นผลงานจับต้องได้บ้าง นอกจากนี้ โรงพัก 396 แห่ง ที่สร้างไม่เสร็จ เครื่องกวด นำพลังแสงอาทิตย์ ทูจริตอุปกรณ์อาชีพและ ปัญหาโรงงานผลิตวัคซีน ที่มีแต่ข้อครหา ทูจริต

นายพิชัยกล่าวอีกว่า แปลกใจที่คนระดับ นายกรณ์กลับไม่เข้าใจว่าการแจกแท็บเล็ต เป็นการให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นอนาคตของโลกได้ เป็นการเตรียมพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เพื่ออนาคตของชาติ พรรคเพื่อไทยคิดไว้ล่วงหน้าหลายปีก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะมีความสำคัญ มากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการวางรากฐานของดิจิทัล อีโคโนมี อย่างแท้จริง และโครงการนี้มีส่วน ทำให้ไทยได้รับรางวัลไอทียู อวอร์ด จากยูเอ็น ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไปรับ

นอกจากนี้อยากให้พรรคประชาธิปัตย์พัฒนา วิถีคิดในระดับเดียวกัน ไม่ใช่คิดได้แค่ชั่งชั่ง ไขว้เท่านั้น ส่วนนโยบายรถคันแรกเป็นการตั้งใจ เพิ่มดีมานด์ เพราะต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิตรถยนต์ของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง ซึ่ง พอดำเนินการก็มีบริษัทรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกแห่ กันมาขอบีโอไอตั้งโรงงานผลิตในไทยกันหมด โดยในอนาคตไทยจะสามารถส่งออกรถยนต์ไป ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนและนำเงินเข้าไทย ได้ แต่พอเกิดการปฏิบัติ บริษัทรถยนต์ต่างๆ ก็ หันไปลงทุนที่อื่น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม กันหมด แต่ก็ต้องขอขอบคุณที่นายกรณ์ชื่นชม นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโลก และไอทีอป ที่ ดำเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว ยังเป็นที่นิยมของ ประชาชน

“อยากให้พรรคประชาธิปัตย์พัฒนานโยบาย ที่มีคนพูดถึงกันบ้าง ไม่ใช่มีแต่ว่าทกรมหญ่ๆ แต่ประชาชนจับต้องไม่ได้ เช่น ประชาวิวัฒน์ ที่จำได้แค่เรื่องจะชั่งชั่งไขว้ ไทยเข้มแข็งที่สุด ท้ายไม่ว่าใครเข้มแข็ง เพราะมีแต่เรื่องทจริต หากพัฒนาความคิดได้ พรรคประชาธิปัตย์จะ ได้มีโอกาสชนะการเลือกตั้งบ้าง ไม่ใช่ต้องออกมาประท้วงทุกครั้งทีเลือกตั้งแพ้และหวังอำนาจ พิเศษช่วยอย่างเดียว ประเทศจะได้เดินหน้าได้” นายพิชัย กล่าว

### ● ยันจำนำยุ่งฉางทำราคาสูงขึ้น

ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกรณีนาย ยูทพงศ์ จรัสเสถียร อดีต รมช.เกษตรและ สหกรณ์ ระบุว่ามาตรการจำนำยุ่งฉางไร้ผล ราคา ข้าวไม่กระเตื้อง แนะนำให้เร่งปรับที่แจกคนจนราย ละ 3,000 บาท ซื้อข้าวจากชาวนา แจกผู้มีราย ได้น้อยยังจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่า ว่า ต้อง ยอมรับว่ามาตรการจำนำยุ่งฉางเป็นมาตรการรับ จำนำตามหลักวิชาการ เพื่อดึงข้าวเปลือกออก จากระบบและทำให้ราคาขยับตัวสูงขึ้น และเปิด โอกาสให้ชาวนาได้ถอนเมื่อข้าวเปลือกมีราคาดี ไม่เหมือนรับจำนำของพรรคเพื่อไทยที่จำนำแต่ ชื่อ แต่คือการประกันราคา และรับซื้อขาดใน ราคาประกันและสร้างปัญหาตามมา

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนตุลาคมก่อนเข้าสู่การ เก็บเกี่ยว ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตกต่ำ ถ้า เามาตรฐานมาพูด นั่นคือข้าวความชื้น 15% จำนวน 36 กรัมขึ้น ราคา 8,000-8,500 บาท ต่อตัน ซึ่งต่ำผิดปกติ หลังจากรัฐบาลมีมาตรการ จำนำยุ่งฉาง ราคาขยับตัวสูงขึ้น ช่วงต้นเดือน พฤศจิกายน ราคา 9,000-9,500 บาทต่อตัน และปัจจุบันขยับขึ้น 10,500-11,000 บาทต่อ ตันในมาตรฐานความชื้น 15% จำนวน 36 กรัม และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการ ชัดเจนว่าเป็นราคาขาขึ้นของหอมมะลิ

“นายยูทพงศ์ออกมาพูดจึงไม่อยู่บนฐาน ข้อเท็จจริง ที่สำคัญคือเราต้องช่วยกันให้ชาวนา มีการเก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการต่อรองราคาในช่วงข้าวเก็บเกี่ยวหมด แล้ว ยืนยันว่ามาตรการจำนำยุ่งฉางเป็นหนึ่งใน มาตรการที่ช่วยให้ข้าวเปลือกมีราคาดีขึ้น” นพ.วรงค์ กล่าว และว่า กรณีที่นายยูทพงศ์ แนะนำให้นำเงินที่แจกคนจนไปซื้อข้าวสารชาวนา นั้น นายยูทพงศ์ก็ถูกถูกเสนอให้ข้อมูลเหมือน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาผิดๆ เพราะกำลังการ ผลิตของโรงสีชุมชนไม่สามารถผลิตได้ปริมาณ มากๆ แค่ 10 ตันข้าวสารใช้เวลา 1-2 วัน ก็ ยังผลิตไม่ได้ นอกจากไปเอื้อข้าวสารจากโรงสี ใหญ่มากรอกถุงขายเท่านั้น และปัจจุบันสังคม ก็ช่วยซื้อข้าวสารจากโรงสีชุมชน การซื้อจริงต้อง ใช้เวลารอเป็นสัปดาห์ ถ้าทำตามนายยูทพงศ์ จะกลายเป็นช่วยโรงสีใหญ่ เพราะทุกคนก็ไปซื้อ ข้าวสารมากรอกถุงขายรัฐบาล เหมือนที่นักการ เมืองบางคนทำ

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำรัฐบาลเพื่อให้การ จำนำยุ่งฉางได้ผล คือ 1.จำนำยุ่งฉางต้องนำมา ใช้ร่วมกับโครงการประกันรายได้ เพื่อให้หลัก ประกันรายได้และจ่ายเงินส่วนต่างให้ชาวนา และการรับจำนำยุ่งฉางก็ช่วยชาวนาเก็บข้าว และสามารถขายข้าวเปลือกได้ช่วงตลาดราคา สูงขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยว 2.การประมูลขายข้าว เปลือกของรัฐบาลที่หลุดจำนำที่ผ่านมาจะทำให้ ในเดือนกันยายน ทำให้คนที่คิดทจริตแอบเอา ข้าวไปขายก่อนแล้วไปซื้อคืน ดังนั้นรัฐบาลควร เปิดประมูลเป็นระยะ ไม่ต้องกำหนดเวลาตายตัว และ 3.ควรมีคณะกรรมการคุ้มครองข้าวในยุ่ง ฉางเป็นระยะเพื่อป้องกันการทจริต





นส.พ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิการบดีและอธิการบดี และอธิการบดีว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนส.พ.สรวิศ ธานีโต นายกรัฐมนตรี สมาคมแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธของ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้สนับสนุนงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 41

# กรมการข้าว สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่ม 15 แห่ง

## สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับชาวนาไทย

ความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวนาไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่อง “ข้าว” เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัส และพระราชดำริต่างๆ เช่น ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทรงส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกรที่เรียกว่า “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” นอกจากนี้ ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีการศึกษาหาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ ณ แปลงนาทดลอง ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารข้าว พร้อมทั้งพระราชทานทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวนาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งนำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอัน นับเป็นที่ประจักษ์ชัดตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าว จึงได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครนายก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าววนครนายก ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก และทรงเจิมแผ่นศิลาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ แล้วพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและยังความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ โดยทั่วหน้า

ในการนี้ กรมการข้าวได้มอบหมายให้กองเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในแต่ละพื้นที่



สำหรับการดำเนินงานเพื่อก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมถือเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับชาวนา ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปี 2559 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งในภาคการผลิต “ข้าว” นั้น เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพถือเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญในการผลิตข้าวคุณภาพดี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะมีพื้นที่ปลูกข้าวเฉลี่ยปีละ 65 ล้านไร่ แยกเป็นนาปี 58 ล้านไร่ และนาปรัง 7 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวปีละ 940,000 ตัน ในจำนวนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง 370,000 ตัน และ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการซื้อขาย

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14141

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 113.77 Ad Value: 176,343.50

PRValue (x3): 529,030.50

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: กรมการข้าว สร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่ม 15 แห่ง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง...



ในตลาด 570,000 ตัน ขณะที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในปัจจุบันมีกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จำหน่าย รวมทั้งสิ้น 380,000 ตัน ประกอบด้วย กรมการข้าว 80,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 103,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 37,000 ตัน และผู้ประกอบการภาคเอกชน 160,000 ตัน ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังต่ำกว่าความต้องการซื้อขายในตลาดอีกจำนวน 190,000 ตัน



นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ทำหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลัก ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่ายปีละ 80,000 ตัน ได้วางแนวทางการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอและทันเวลาที่เกษตรกรต้องการนำไปเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นคือ การสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมอีก 15 ศูนย์ จากเดิมที่มีอยู่ 23 ศูนย์ ทั้งนี้ กรมการข้าวได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเลือกพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่โดยวิเคราะห์จากปัจจัยหลายด้าน เช่น เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 300,000 ไร่ (นาปีและนาปรัง) การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัดไม่สะดวก การเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ยากลำบาก ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทำให้กรมการข้าวมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกระจายทั่วประเทศจำนวน 38 แห่ง สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ละ 4,000 ตันต่อปี รวมกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจำนวน 60,000 ตันต่อปี



นายวินัย ชมภูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการก่อสร้างศูนย์ฯ ได้ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ปีงบประมาณ 2558 - 2560 จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก เนื้อที่ 50 ไร่ จังหวัดศรีสะเกษ เนื้อที่ 50 ไร่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 50 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื้อที่ 50 ไร่ และจังหวัดบึงกาฬ เนื้อที่ 100 ไร่

ระยะที่สอง ปีงบประมาณ 2559 - 2561 จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดมหาสารคาม

ในการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมนั้น กรมการข้าว มุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และหันมาให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อการเพาะปลูกมากขึ้น เพราะสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งใหม่ ยังช่วยสนับสนุนการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ทำให้สามารถรองรับความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ ทัวถึง และทันฤดูกาลผลิต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน สมดังพระราชหฤทัยที่ตั้งมั่นของ **พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์** ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดีขึ้นสืบต่อไป



กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Rice Department  
Ministry of Agriculture and Cooperatives





## ตัดไฟแต่ต้นลม

เหมือนจะเป็นชัยชนะยกแรกของภาคประชาชนในกระบวนการต่อสู้คัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ เมื่อศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาในคดีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวก ฟ้องนายกรัฐมนตรี และคณะผู้รับผิดชอบ 4 คน โดยศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติว่า การดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบเสียก่อน

เหตุที่เป็นชัยชนะยกแรก ก็เพราะ ศาลปกครองได้พิเคราะห์เห็นว่าการดำเนินการของนายกรัฐมนตรี และพวกคือ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมชลประทาน ฯลฯ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เพราะแม้คณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2555 จะมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารน้ำและอุทกภัย (กบอ.) พิจารณาตามขั้นตอนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และจัดเตรียมความพร้อมของโครงการคู่ขนานกันไป ดังนั้น มติดังกล่าวของคณะรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแม่วงก์ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้ ก็ต่อเมื่อได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพของประชาชนในชุมชน ตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว

หลังรับทราบคำพิพากษาของศาลปกครอง นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน บอกว่าจะรอดูต่อไปว่ารัฐบาลจะ อุทธรณ์ตามสิทธิภายในเวลา 30 วันหรือไม่ แต่ภาคประชาชนก็พร้อมที่จะ สู้ต่อไปทั้งข้อเท็จจริงและหลักฐาน และไม่หวังว่า คำพิพากษาจะเปลี่ยน ไปจากเดิม เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายตั้งที่นายศรีสุวรรณอ้างถึง ก็น่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการ ดำเนินการที่จะต้องอยู่ในกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชน และการศึกษา ผลกระทบโดยละเอียด หากแต่โครงการนี้กลับ “เร่งรัด” ทั้งๆ ที่ผลการ ศึกษายังไม่ผ่านความเห็นชอบทั้งหมด ขณะเดียวกัน แม้ศาลจะเห็นว่า จะ ทำประชามติตามที่ผู้ฟ้องร้องขอไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ แต่ก็ ชี้ว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นประเภทโครงการที่มีกฎหมายกำหนดให้ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน ดำเนินโครงการอยู่แล้ว

โดยสรุป ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองได้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาล ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯและ กรมชลประทาน ดำเนินการ “ข้ามขั้นตอน” หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เกิด การกระทำที่เรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “ลักไก่” ถ้าหากไม่มีใครเตือนเนื้อ ร้อนใจไปยื่นร้องต่อศาล โครงการก็คงเดินหน้าต่อไป ทั้งๆ ที่การพิจารณา เกี่ยวกับผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนยังไม่ผ่าน การพิจารณา มีตัวอย่างที่ผ่านมาหลายโครงการ ที่ทำที่สุดแล้ว รัฐบาลก็ ต้องมาจ่ายเงินงบประมาณเยียวยาทั้งทางร่างกายในเรื่องสุขภาพ และด้าน จิตใจของผู้ได้รับผลกระทบในภายหลัง บางโครงการก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภาครัฐ สร้างความเสียหายให้แก่รัฐมานานักต่อนัก แต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับ ชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายลงอย่างไม่อาจจะเรียกคืนกลับ กรณี เขื่อนแม่วงก์จึงเป็นอีกบทเรียนที่ภาครัฐพึงรำลึกอยู่เสมอ